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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2565 

วันอังคาร   ที่  30 สิงหาคม  พ.ศ.  2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 

     
1. นายอดิศร  หล่อจิต ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายไชยยศ บ้านกล้วย ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
3. นายพจน์ พัฒนมาศ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4. นายศักดา สิลาบังอร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. น.ส.ศิรินทร์ทา มณีโชติ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6. นายไพฑูร บัวทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7. นางนุช เอ่ียมเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
8. นายอำนาจ โคกแก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9. นายสุชาติ อวยพร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

10. นางขวัญจิตร์ เสนาะคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11. น.ส.สุนันทา อ่อนจันทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

     
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายเพ็ชร์ บุญรอด ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายรณฤทธิ์ อวยพร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอุดร เพ็งอร่าม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
2. นายประทีป พัฒนมาศ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
3. นางพนม  สุขเผือก ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
4. นายกันยา หมู่ม่วง ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
5. นายปัญญา สุขังพงษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
6. นายสุกิจ  ตันโสภณธนาศักดิ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล 
7. นางประนอม กำเนิดสิงห์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นายกฤษณะ สุขกรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นางธัญญา ศรนารายน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 

10. น.ส.ลภัสรดา หมื่นจอน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00  น.  

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ  บ้านกล้วย) 

เรียนรองประธานสภาเทศบาลฯ  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอก
ขาวมาประชุมครบ 10 ท่าน ขอเชิญรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้า
ดอกขาวปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป  ขอเชิญครับ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ประธานสภาฯมีติดประชุมโครงการของ
ชลประทาน จึงขอมอบหมายให้ผม นายอดิศร หล่อจิต รองประธานสภา ปฏิบัติ
หน้าที่แทนท่านประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2565 วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม  
พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.    ตามระเบียบวาระต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ต่อไประเบียบวาระ ที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
     การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัย
สามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี 2565  ขอให้ที่ประชุมก่อนที่จะมีการ
รับรองรายงานการประชุม ท่านใด มีข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2  วันที่  10 สิงหาคม  
2565   สมาชิกสภาฯท่านใดรับรอง โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม 
 

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2  
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  พ.ศ.  2565 รับรองจำนวน 9 ท่าน ไม่รับรอง   -  ท่าน 
งดออกเสียง 1 ท่าน  (นายอดิศร หล่อจิต)     

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ต่อไประเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอทราบ 
3.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพ่ิมเติมครั้งที่  
14/2565  เชิญท่านผู้บริหารครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯครับ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 -2565 เพ่ิมเติมครั้งที่  14 /2565  รายละเอียดผมขออนุญาต
มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและขยาย
ความเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เชิญเจ้าหน้าทีข่ยายความเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมรับทราบ เชิญครับ  
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(นางสาวลภัสรดา หมื่นจอน) 

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านค่ะ  ด้วย
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แต่
ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยในขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ งบเงินอุดหนุนประจำไตรมาส
ที่ 4 เพ่ิมเติม กรณีเงินอุดหนุนด้านจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 313,495.- 
บาท จึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาแล้ว  ซึ่งรายละเอียดการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 ครั้งที่  14 มี 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
โครงการที่  1 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน

เทศบาล 1 (บ้านรางจิก) ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เช่น ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฯลฯ  

เป้าหมาย 
- สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการของโรงเรียนเทศบาล 1 

(บ้านรางจิก) ในสังกัดของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
งบประมาณ  

- งบประมาณปี พ.ศ. 2565  จำนวน 200,000.- บาท  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านรางจิก) ในสังกัดของ เทศบาลตำบลหนอง
หญ้าดอกขาว 

 
โครงการที่  2 

- ค่าจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านรางจิก) ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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เป้าหมาย 
- สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 

สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านรางจิก) ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

งบประมาณ  
- งบประมาณปี พ.ศ. 2565  จำนวน 200,000.- บาท  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านรางจิก) มีการพัฒนาการสมวัยมากขึ้น 

โครงการที่  3 
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ 

เป้าหมาย 
- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหนอง

หญ้าดอกขาว 
งบประมาณ  

- งบประมาณปี พ.ศ. 2565  จำนวน 20,000.- บาท  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจดีขึ้น 
        ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่  14  มี
จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ จึงขอนำเรียนเพื่อสภาโปรดทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อเสนอแนะเชิญครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ โดยข้อเท็จจริงแล้วเรารับถ่ายโอนโรงเรียนเมื่อวันที่  17 
พฤษภาคม 2565  การถ่ายโอนทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับทราบ
และแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การดำเนินการถ่ายโอนถูกต้องตามกฎหมาย
เรียบร้อยแล้ว ภายหลังมีการแจ้งงบประมาณมา เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2565 
หนังสือมาถึงเทศบาลวันที่  8 สิงหาคม  2565 มีโรงเรียน 4 แห่ง คือ โรงเรียน
ทองผาภูมิ โรงเรียนบ้านเก่า โรงเรียนเทศบาลหนองฝ้าย และโรงเรียนบ้านรางจิก 
ฉะนั้นเงินที่ได้รับมา 169,595 บาท จัดออกเป็น 3 กลุ่ม ค่าจัดการเรียนการ
สอนเป็นรายหัว ให้งบประมาณมา 76,560.- บาท และค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมแล้ว 
169,595.- บาท เราจะเพ่ิมแผนให้เสร็จภายในเดือนกันยายน และจะให้
ผู้ปกครองนำใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียนมารับเงินได้ไม่เกินคนละ 360.-บาท 
ถ้าเราดำเนินการไม่เสร็จเงินก็จะตกไป เราก็จะดำเนินการลำบาก ต้องไปขอ
อนุญาตหลายขั้นตอน ซึ่งในส่วนนี้จะต้องเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอนำ
เรียนว่าเรามีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเพ่ิมแผนให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 
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กันยายน 2565 และภายในเดือนกันยายน 2565 นี้เราจะต้องดำเนินการ
จ่ายเงินต่างๆ นี้ให้แก่ผู้ปกครอง จึงนำเรียนที่ประชุมทำความเข้าใจร่วมกัน 
ขอบคุณครับ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ตามที่ เจ้าหน้าที่และปลัดเทศบาลได้นำเรียนชี้แจงมา สมาชิกสภาทุกท่าน
รับทราบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ครั้งที่  14  
ประจำปี พ.ศ. 2565 นะครับ 

ที่ประชุม สมาชิกสภาทุกท่านรับทราบ 
รองประธานสภา 

(นายอดิศร หล่อจิต) 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  เชิญท่านผู้บริหารครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตมอบให้หัวหน้าสำนักปลัดดำเนินการ
ชี้แจงรายละเอียดครับ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายเอียดเพ่ือให้สภาได้รับทราบครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นางประนอม กำเนิดสิงห์) 

ขอบคุณท่านประธานสภาค่ะ ด้วยเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวได้ตั้งเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศใช้
แล้ว แต่เนื่องจากในขณะนี้มีลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เสียชีวิต ซึ่งตามระเบียบมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จปกติและเงินช่วยเหลือพิเศษ จึง
ขอสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน
ที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ท้ังสิ้น 153,000.- บาท  มี 7 รายการ ดังนี้ 
การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการที่  1   
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการ
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 

- งบประมาณท่ีโอนเพิ่ม   จำนวน 8,000.-บาท 
โอนลด 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่าย
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการ กั้นห้อง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว 

- งบประมาณอนุมัติ  จำนวน 27,000.- บาท 
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน 8,000.- บาท 
- งบประมาณท่ีโอนลด  จำนวน 8,000.-บาท 
- คงเหลืองบประมาณ  จำนวน 0.00  บาท 

ขอนำเรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณาค่ะ 
รองประธานสภา 

(นายอดิศร หล่อจิต) 
สมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีประเด็นข้อสงสัยจะสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
หรือไม่ครับ 
 
 



๖ 

 

ที่ประชุม ไม่มี 
รองประธานสภา 

(นายอดิศร หล่อจิต) 
ในทีป่ระชุมไม่มีการสอบถามเพ่ิมเติม เชิญเลขานุการสภาอธิบายระเบียบเพิ่มเติม
เพ่ือประกอบการพิจารณาครับ  

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

เรียนท่านรองประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับ จากเอกสารการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้ง 7 รายการที่นำเข้ าที่
ประชุมสภาในครั้งนี้ จะใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27  การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ดังนั้นผมขออนุญาตที่ประชุมใช้ระเบียบนี้ในการพิจารณาการโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ัง 7  รายการนี้ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานงบกลาง งาน
งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 
จำนวน 8,000.-บาท  โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ โครงการ กั้นห้องนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว  อนุมัติ  9  
ท่าน  ไม่อนุมัต ิ -  ท่าน ไม่ออกเสียง 1 ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต)  

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดดำเนินการต่อในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในรายการที่ 
2 เชิญครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นางประนอม กำเนิดสิงห์) 

การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการที่  2   
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการ
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 

- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน 8,000.- บาท 
- งบประมาณท่ีโอนเพิ่ม   จำนวน 50,000.-บาท 
- ยอดงบประมาณหลังโอน จำนวน 58,000.-บาท 

โอนลด 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่าย

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  โครงการค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

- งบประมาณอนุมัติ  จำนวน 50,000.- บาท 
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน 50,000.- บาท 
- งบประมาณท่ีโอนลด  จำนวน 50000.-บาท 
- คงเหลืองบประมาณ  จำนวน 0.00  บาท 

ขอนำเรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณาค่ะ 
 



๗ 

 

 
รองประธานสภา 

(นายอดิศร หล่อจิต) 
ที่ประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ
การโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในรายการที่ 2 ท่านใดอนุมัติโปรด
ยกมือขึ้นครับ  
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานงบกลาง งาน
งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 
จำนวน 50,000.-บาท  โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  อนุมัติ  9  ท่าน  ไม่อนุมัติ  -  ท่าน ไม่ออก
เสียง 1 ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต)  

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดดำเนินการต่อในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในรายการที่ 
3 เชิญครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นางประนอม กำเนิดสิงห์) 

การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการที่  3   
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการ
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 

- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน 58,000.- บาท 
- งบประมาณท่ีโอนเพิ่ม   จำนวน 20,000.-บาท 
- ยอดงบประมาณหลังโอน จำนวน 78,000.-บาท 

โอนลด 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 

ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการ ค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

- งบประมาณอนุมัติ  จำนวน 30,000.- บาท 
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน 27,200.- บาท 
- งบประมาณท่ีโอนลด  จำนวน 20,000.-บาท 
- คงเหลืองบประมาณ  จำนวน 7,200.-  บาท 

ขอนำเรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณาค่ะ 
รองประธานสภา 

(นายอดิศร หล่อจิต) 
ที่ประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ
การโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในรายการที่ 3 ท่านใดอนุมัติโปรด
ยกมือขึ้นครับ  
 
 
 
 
 



๘ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานงบกลาง งาน
งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 
จำนวน 20,000.-บาท  โดยโอนลดจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุ ง
ครุภัณฑ์ โครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ อนุมัติ  9  ท่าน  ไม่
อนุมัติ  -  ท่าน ไม่ออกเสียง 1 ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต)  

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดดำเนินการต่อในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในรายการที่ 
4  เชิญครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นางประนอม กำเนิดสิงห์) 

การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการที่  4   
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการ
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 

- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน 78,000.- บาท 
- งบประมาณท่ีโอนเพิ่ม   จำนวน 30,000.-บาท 
- ยอดงบประมาณหลังโอน จำนวน 108,000.-บาท 

โอนลด 
- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบ

ลงทุน ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการา 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

- งบประมาณอนุมัติ  จำนวน 30,000.- บาท 
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน 30,000.- บาท 
- งบประมาณท่ีโอนลด  จำนวน 30,000.-บาท 
- คงเหลืองบประมาณ  จำนวน 0.00บาท 

ขอนำเรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณาค่ะ 
รองประธานสภา 

(นายอดิศร หล่อจิต) 
ที่ประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ
การโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในรายการที่ 4 ท่านใดอนุมัติโปรด
ยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานงบกลาง งาน
งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 
จำนวน 30,000.-บาท  โดยโอนลดจากแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ อนุมัติ  9  
ท่าน  ไม่อนุมัติ  -  ท่าน ไม่ออกเสียง 1 ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต)  

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดดำเนินการต่อในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในรายการที่ 
5  เชิญครับ 
 
 



๙ 

 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นางประนอม กำเนิดสิงห์) 

การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการที่  5  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการ
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 

- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน 108,000.- บาท 
- งบประมาณท่ีโอนเพิ่ม   จำนวน 5,000.-บาท 
- ยอดงบประมาณหลังโอน จำนวน 113,000.- บาท 

 
โอนลด 

- แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ประเภทรายจ่าย
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

- งบประมาณอนุมัติ  จำนวน 5,000.-บาท 
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน 5,000.- บาท 
- งบประมาณท่ีโอนลด  จำนวน 5,000.-บาท 
- คงเหลืองบประมาณ  จำนวน 0.00  บาท 

ขอนำเรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณาค่ะ 
รองประธานสภา 

(นายอดิศร หล่อจิต) 
ที่ประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ
การโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในรายการที่ 5 ท่านใดอนุมัติโปรด
ยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานงบกลาง งาน
งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 
จำนวน 5,000.-บาท  โดยโอนลดจากแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
โครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ อนุมัติ  9  ท่าน  ไม่อนุมัติ  -  
ท่าน ไม่ออกเสียง 1 ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต)  

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดดำเนินการต่อในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในรายการที่ 
6  เชิญครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นางประนอม กำเนิดสิงห์) 

การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการที่  6  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการ
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 

- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน 113,000.- บาท 
- งบประมาณท่ีโอนเพิ่ม   จำนวน 10,000.-บาท 
- ยอดงบประมาณหลังโอน จำนวน 123,000.- บาท 

 
 



๑๐ 

 

โอนลด 
- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  ประเภทรายจ่าย 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

- งบประมาณอนุมัติ  จำนวน 10,000.-บาท 
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน 10,000.- บาท 
- งบประมาณท่ีโอนลด  จำนวน 10,000.-บาท 
- คงเหลืองบประมาณ  จำนวน 0.00  บาท 

ขอนำเรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณาค่ะ 
 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ที่ประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ
การโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในรายการที่ 6 ท่านใดอนุมัติโปรด
ยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานงบกลาง งาน
งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 
จำนวน 10,000.-บาท  โดยโอนลดจากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการ ค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ อนุมัติ  9  ท่าน  ไม่อนุมัติ  -  ท่าน ไม่ออก
เสียง 1 ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต)  

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดดำเนินการต่อในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในรายการที่ 
7  เชิญครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นางประนอม กำเนิดสิงห์) 

การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการที่  7  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการ
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 

- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน 123,000.- บาท 
- งบประมาณท่ีโอนเพิ่ม   จำนวน 30,000.-บาท 
- ยอดงบประมาณหลังโอน จำนวน 153,000.- บาท 

โอนลด 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท

รายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการ ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 

- งบประมาณอนุมัติ  จำนวน 30,000.-บาท 
- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน 30,000.- บาท 
- งบประมาณท่ีโอนลด  จำนวน 30,000.-บาท 
- คงเหลืองบประมาณ  จำนวน 0.00  บาท 

ขอนำเรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณาค่ะ 



๑๑ 

 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ที่ประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ
การโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในรายการที่ 7 ท่านใดอนุมัติโปรด
ยกมือขึ้นครับ  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานงบกลาง งาน
งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 
จำนวน 30,000.-บาท  โดยโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   
โครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ อนุมัติ  9  ท่าน  ไม่อนุมัติ  -  
ท่าน ไม่ออกเสียง 1 ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต)  
 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สืบเนื่อง
จากการประชาคมหมู่ที่   13 ชาวบ้านมีความเห็นชอบว่าเราควรเปลี่ยนชื่อ
สถานศึกษาจากโรงเรียนบ้านรางจิก มาเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านรางจิก 
รายละเอียดขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดขยายความเพิ่มเติมครับ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดขยายความเพิ่มเติมให้สภาได้รับทราบรายละเอียดครับ 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นางประนอม กำเนิดสิงห์) 

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้รับโอนย้ายโรงเรียนบ้านรางจิก มา
สังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2565 เพ่ือ
เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การขยายชั้น เรียนในสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และการเรียกชื่ อ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ซึ่งการเปลี่ยน
ชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจักต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ประกอบกับการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาว อำเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2565  โดยมติที่ประชุมมีความ
เห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นามเรียกขานเดิม โรงเรียนบ้าน
รางจิก เป็นนามเรียกขานใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านรางจิก) เทศบาลตำบล
หนองหญ้าดอกขาว จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เพ่ือขอ
ความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเป็นไปตามมติที่
ประชุมประชาคมหมู่บ้านที่ตั่งของโรงเรียนบ้านรางจิก หมู่ที่  13 ตำบลหนอง
ขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ขอนำเรียนเพื่อโปรดพิจารณา ขอบคุณค่ะ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ที่ประชุมมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มีข้อสอบถามเพ่ิมเติม 
 
 



๑๒ 

 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการเปลี่ยน
ชื่อสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากเดิมชื่อโรงเรียนบ้านรางจิก เปลี่ยนชื่อมาเป็น 
โรงเรียนเทศบาล  1 บ้านรางจิก สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากโรงเรียนบ้านรางจิก มาเป็นชื่อ
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านรางจิก เห็นชอบจำนวน  9  ท่าน ไม่เห็นชอบ – ท่าน 
ไม่ออกเสียง  1 ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต) 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

4.3 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 วาระท่ี 2 วาระแปรญัตติ 
        ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ผ่านวาระที่  1  รับร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  แล้วนั้น 
วาระที่  2  แปรญัตติ ขอเชิญ คุณศักดา สิลาบังอร ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ชีแ้จงผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ
ดว้ยครบั เชิญครบั  

ประธานคณะกรรมการฯ 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

เรียนท่านรองประธานสภา ผมนายศักดา  สิลาบังอร สมาชิกสภา เขต 1 ซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.  2566  ในครั้งนี้ ซึ่งมีสมาชิกสภา ที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่วมแปรญัตติในครั้งนี้มีด้วยกัน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายศักดา สิลาบังอร คณะกรรมการฯ คนที่ 1 
2. นางขวัญจิตร์ เสนาะคำ คณะกรรมการฯ คนที่ 2 
3. นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์ คณะกรรมการฯ คนที่ 3 
4. นายพจน์ พัฒนมาศ คณะกรรมการฯ คนที่ 4 
5. นายสุชาติ อวยพร คณะกรรมการฯ คนที่  5 

โดยคณะกรรมการฯได้มีมติเลือกผมนายศักดา สิลาบังอร เป็นประธาน
กรรมการแปรญัตติ และคัดเลือกนางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์ เป็นเลขานุการฯ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว มีมติในการรับคำแปรญัตติ
ในวันเวลา ดังนี้ 

1) กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11,15 
และ วันที่  16  สิงหาคม  2565 

2) กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

2.1) วันที่  11 สิงหาคม  2565  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 

2.2) วันที่  15 สิงหาคม  2565  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 



๑๓ 

 

 

2.3) วันที่  16 สิงหาคม  2565  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 

           โดยวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. เป็นวันสุดท้ายของการ
รับเสนอคำแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว              
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีหนังสือ ลงวันที่  17  สิงหาคม 2565  แจ้ง
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล เข้าร่วมประชุม ในการประชุม
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และคำเสนอแปรญัตติฯ ในการนี้ ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลยื่นคำแปรญัตติฯ และ
ผู้บริหารเทศบาล ก็มิได้ยื่นคำแปรญัตติฯต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ แต่อย่างไร
ก็ตามคณะกรรมการแปรญัตติฯอาจมีการพิจารณาแก้ไขร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ ายฯ ซึ่ ง เป็ นฐานอำนาจ ตามข้อ  50  ของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงต้องแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม และตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

              ข้อ 59   “ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้
เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมี
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติให้
เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลา
ที่สภากำหนด ตามข้อ 45 วรรคสามและข้อ 49 วรรคหนึ่ง” 

   ข้อ 60    “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายการขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับ
การรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติ” 

              ข้อ 61    “ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีขอ
ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

 



๑๔ 

 

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด” 

 

และตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว กำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติฯต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 11,15 และวันที่  16 
สิงหาคม 2565  ในเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวัน โดยวันที่  16 
สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. เป็นวันและเวลาสุดท้ายของการเสนอคำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้า
ดอกขาว คณะกรรมการได้มาทำหน้าที่รับคำเสนอแปรญัตติฯ ตามวันและเวลา
ข้างตน ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภา หรือ นายกเทศมนตรี ประสงค์จะยื่นคำแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่
อย่างใด 

จึงสรุปได้ว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ฉบับนี้มีความเหมาะสมและครอบคลุม ทุกแผนงานแล้ว รวมทั้ง
โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ไม่มีการ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในตอนหนึ่งตอนใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม ขอนำเรียนต่อ
ที่ประชุมสภาฯ ขอบคุณครับ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อธิบายรายละเอียดโดยสรุปมา 
เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งสรุปว่าไม่มีการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมข้อความในตอนหนึ่งตอนใดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมติคณะกรรมการฯให้คงไว้ตามร่างเดิม 
ผมขอมติสมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ วาระที่   2  การแปรญัตติร่ าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  ท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบการแปรญัตติฯ จำนวน  9  ท่าน ไม่ออกเสียง  0  ท่าน งดออก
เสียง 1  ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต)  

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เรื่องพิจารณาลำดับต่อไป 4.4 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  วาระที่ 3 วาระเห็นชอบลงมติ
ตราเป็นเทศบัญญัติ ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจง ขยายความให้ที่ประชุม
ได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2554  ข้อ  52  การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระท่ี  3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ขอนำเรียนเพ่ือสภาท้องถิ่น
พิจารณา ขอบคุณครับ 
 
 



๑๕ 

 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ก่อนที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวจะลงมติเห็นชอบอนุมัติร่าง
เทศบัญญัติฯ ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆของร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  ดังนี้ 
1. รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 จำนวน 37,587,600.- บาท 
2. รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.  2566 จำนวน  37,587,600.- บาท 

โดยแยกตามแผนงาน  งบรายจ่ายของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.  2566  ดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน  14,954,780.- บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน  95,000.- บาท 
- แผนงานการศึกษา  จำนวน  14,185,700.- บาท 
- แผนงานสาธารณสุข  จำนวน 1,046,450.- บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน 1,063,000.- บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน  100,000.- บาท 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน 505,400.- 

บาท 
- แผนงานอุตสาหะกรรมและการโยธา  จำนวน  4,828,720.- บาท 
- แผนงานการเกษตร  จำนวน  40,000.- บาท 
- แผนงานการพาณิชย์  จำนวน 3,270,000.- บาท 
- แผนงานงบกลาง  จำนวนเงิน  7,498,550.-บาท 

 

        ขอชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2566 ผมขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบอนุมัติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  ให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2566 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เห็นชอบจำนวน  9  ท่าน  ไม่ออกเสียง  
0  ท่าน  งดออกเสียง  1  ท่าน (นายอดิศร หล่อจิต) 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อสภาเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ท่านใดมีเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตอนนี้มีเรื่องเร่งด่วนเข้ามา 1 เรื่องเกี่ยวกับ
การทำบันทึกข้อตกลง MOU  การจัดสวัสดิภาพสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ผมจึงขอ
อนุญาตท่านประธานสภาเสนอเป็นญัตติเร่งด่วนเป็นวาจา ต่อท่านประธานสภา
ขอให้ท่านประธานสภาพิจารณาอนุญาตด้วยครับ ขอบคุณครับ 

รองประธานสภาฯ 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

อนุญาตให้ท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติด้วยวาจาเรื่องการทำบันทึกข้อตกลง 
MOU เรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เชิญครับ 

 



๑๖ 

 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

รายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขเป็นผู้นำเรียนต่อที่
ประชุม ขอบคุณครับ 

รองประธานสภาฯ 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาครับ 

นักวิชาการสาธารณสุข 
(นางสาวจารุวรรณ บุญอยู่) 

ขออนุญาตที่ประชุมค่ะ ชี้แจงรายละเอียดเรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์จังหวัด
กาญจนบุรี  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจะจัดทำ MOU  ร่วมกับ
มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ ต.สิงห์  อ.ไทรโยค ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพ่ือลดปัญหา
สุนัขจรจัด โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จะเป็นเจ้าภาพหลักใน
การบริหารจัดการศูนย์พักพิงฯ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ที่มี
ความประสงค์จะส่งสุนัขจรจัดเข้าร่วมในศูนย์พักพิง ตอบแบบตอบรับเข้าร่วม
จัดทำ MOU  ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่  25 สิงหาคม  2565 โดยการนำ
สุนัขเข้าศูนย์ จะมีค่าใช้จ่ายรายตัวประมาณ ตัวละ 3,500.- บาท ต่อปี   ดังนั้น
จึงต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาฯ ขอบคุณค่ะ  

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  เชิญท่าน
เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับก่อนพิจารณาให้ความเห็น
ขอบครับ 

เลขานุการสภา 
(นายไชยยศ บ้านกล้วย) 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  แก้ไข ฉบับที่  14 พ.ศ.  2562  
การทำการนอกเขตเทศบาล และการทำการร่วมกับบุคคลอ่ืน ตามมาตรา 57 
ทวิ เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ขอนำเรียนต่อสภาเพ่ือประกอบการพิจารณาครับ 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ตามที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดจาก เจ้าหน้าที่  ระเบียบ
กฎหมาย และรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ชี้แจงในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์จังหวัด
กาญจนบุรี โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์จังหวัด
กาญจนบุรี เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน  ไม่ออกเสียง  1 ท่าน (นาย
อดิศร หล่อจิต) 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ต่อไประเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ ท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมเชิญ
ครับ 

 



๑๗ 

 

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบนะครับ ตอนนี้เรากำลังทำ
หนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือขอนำรถมาเกรดในพ้ืนที่เทศบาลตำบล
หนองหญ้าดอกขาวของเรา ก็ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้สำรวจในแต่ละเขตพ้ืน
ที่ว่ามีถนนเส้นใดบ้าง แล้วให้ท่านมาแจ้งกับทางกองช่างได้รับทราบ เทศบาลจะ
ได้ทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไปนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งเป็น
เรื่องที่ชาวบ้านเขาได้สอบถามมาในเรื่องของทางที่เสียหายในสายแยกเขาบ้าน
โมกมัน บ้านวันเพ็ญ นะครับ ตอนนี้เทศบาลได้ทำหนังสือถึงผู้รับเหมาไว้แล้ว 
เพ่ือให้เขาเข้ามาดูแลหรือซ่อมแซมต่อไป ถ้าเขายังไม่มาเราก็คงจะต้องดำเนินการ
อย่างไรก็ ขอให้ท่านปลัดนำเสนอรายละเอียดให้สมาชิกสภาได้รับทราบด้วยครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

บริเวณทางเข้าตรงคาร์แคร์ ก็ต้องดำเนินการตามระเบียบถ้าเขาไม่เข้ามา
ดำเนินการเราก็จะนำเงินค้ำประกันมาทำ ในส่วนนี้กองช่างก็ต้องประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าเงินค้ำประกันเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอเราก็ต้องดำเนินการแจ้งผู้รับเหมาให้มารับผิดชอบในส่วนที่เกิน แต่ถ้า
เพียงพอก็สามารถดำเนินการในห้วงเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับ และแจ้งครบ
ตามเงื่อนไขที่ ระเบียบกำหนดหรือยัง และถ้าผู้รับเหมาละเลย เราก็ต้อง
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ผมขอสอบถามว่าสัญญาหมดช่วงค้ำประกันหรือยังครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ขอถามกองช่างว่าหมดช่วงค้ำประกันหรือยัง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ยังครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

เงินที่ค้ำประกันไว้ ประกันไว้ในวงเงินเท่าไรครับ 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นางธัญญา ศรนารายน์) 

ขออนุญาตไปตรวจสอบ แล้วขอมานำเรียนอีกครั้งค่ะ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ถนนเส้นนี้ซ่อมอย่างไรก็พังเสียหาย มันเป็นปัญหาที่รถบรรทุกหนังวิ่งผ่าน จริงๆ 
แล้วน่าจะให้โรงกลั่นหรือผู้ขับรถบรรทุกน้ำมันต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วย  เรา
ต้องแจ้งให้เขารับรู้รับทราบในส่วนนี้ด้วย 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ผมขอปรึกษา ผู้อำนวยการกองช่างตรงหัวมุมถนนที่มีปัญหา ถ้าเราแก้ไขปัญหา
ตรงหัวมุมถนนตรงที่เราจะซ่อม ให้เป็นพ้ืนขัดมันจะได้ไหม เพราะการขัดมันจะ
ช่วยลดแรงเบียดของยางได้  



๑๘ 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

ถ้าผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ ผมจะแนะนำผู้รับเหมาให้ดำเนินการตามที่ท่าน
รองประธานสภา ได้เสนอแนะมาครับ 

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ในส่วนนี้ก็ขอให้ดำเนินการตามที่ท่านรองประธานสภาแจ้งมาครับ 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ผมขอคำปรึกษาในกรณีพ้ืนที่ส่วนที่เหลือมันเป็นของกรมทาง ถ้าเราจะทำเรา
จะต้องขออนุญาตหรือไม่ เพ่ือที่จะได้ต่อเชื่อมกันกับในส่วนของที่เหลือเพราะ
อำนาจหน้าที่ของเราทำได้เพียงแค่ตรงที่ทำ ณ ปัจจุบันนี้  แต่บริเวณรอยต่อของ
กรมทาง เราจะทำอย่างไร หรือจะมีวิธีการอย่างไรให้มันสามารถมาต่อเชื่อมกัน
ได ้

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นายกฤษณะ สุขกรม) 

เรียนท่านรองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ตรง
บริเวณทางเข้าหมู่ที่ 7 เราจะต้องขออนุญาตกับกรมทางหลวงนะครับ จึงจะ
สามารถดำเนินการได้  

ปลัดเทศบาล 
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) 

ทางหลวงและชลประทานมีลักษณะเหมือนกันคือจะไม่อนุญาต เขาจะตั้ง
งบประมาณเพ่ือดำเนินการเอง ช่วงบริเวณรอยต่อของถนน ไม่ว่าจะทางหลวง
หรือชลประทานเขาจะดำเนินการเองไม่ให้ใครทำ ถึงเราจะตั้งงบประมาณเพ่ือ
ดำเนินการเอง เขาก็ไม่อนุญาตครับ เพราะเขาจะบอกว่ามันไม่ได้มาตรฐานของ
เขา เขาจะบอกเราในลักษณะแบบนี้ครับ  

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นางธัญญา ศรนารายน์) 

ขออนุญาตค่ะ งบประมาณตามโครงการฯ 148,900.- บาท เงินค้ำประกัน 
7,445.- บาท สัญญาหมดวันที่ 13  เดือน มกราคม 2567  บริษัทผู้รับเหมา
โชควันดีการโยธา ค่ะ  

นายกเทศมนตรี 
(นายอุดร เพ็งอร่าม) 

ในส่วนของตรงนี้ผมจะดูงบประมาณ ซึ่งงบประมาณอาจจะน้อยเราอาจจะ
ดำเนินการได้ไม่เต็มที่ และตามที่ท่านปลัดได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องบริษัทน้ำมัน 
ผมจะนำเรื่องตรงนี้ไปพูดคุยกับทางบริษัทน้ำมันด้วย  เพ่ือจะให้เขาได้ช่วยเหลือ
และถ้าพูดคุยได้เรื่องอย่างไรผมจะมานำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกครั้ง 

สมาชิกสภา เขต 1 
(นายศักดา สิลาบังอร) 

ก็ขอให้ปรึกษากับผู้ประกอบการ ให้เขาช่วยดำเนินการในส่วนของตรงนี้  

 

 

 



๑๙ 

 

รองประธานสภา 
(นายอดิศร หล่อจิต) 

ที่ประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือหารือเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิด
ประชุม 

ปิดประชุม เวลา  11.10 น. 

                         

               ลงชื่อ............................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

               (นายไชยยศ   บ้านกล้วย) 
                                            ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
 

คณะกรรมการสามัญประจำสภา  ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้ เห็นว่าถูกต้องตามความ
เป็นจริง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

ลงชื่อ)............................................กรรมการ 

(นายสุชาติ  อวยพร) 
 

(ลงชื่อ)............................................กรรมการ 

(นางนุช เอี่ยมเจริญ) 
 

(ลงชื่อ)............................................กรรมการ 

(นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์) 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้รับรองแล้ว  ตามมติที่ประชุมสมัย 
 

สามัญสมัยที่.........ครั้งที่.........ประจำปี .....................  เมื่อวนัที่............เดือน.......................พ.ศ. ...................... 
 

 

             (ลงชื่อ)............................................ประธานสภาเทศบาล 

(นายเพ็ชร์  บุญรอด) 

 


